

LPBank hỗ trợ khách hàng vay mua nhà đất và nhà dự án với lãi suất vay chỉ từ 3,9%/năm

11:33 12/08/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa triển khai chính sách cho vay mua nhà đất và nhà dự án hấp dẫn trên thị trường với lãi suất chỉ từ 3,9%/năm, thời hạn cho vay tối đa lên tới 35 năm, đồng thời miễn phí trả nợ trước hạn với từng lựa chọn của khách hàng.

Nhu cầu sở hữu nhà ở của người dân vẫn rất lớn

Theo kết quả đánh giá mới đây của Tập đoàn công nghệ bất động sản PropertyGuru, tính đến tháng 6/2024, giá rao bán trung bình của bất động sản tăng 24% so với đầu năm 2023.

Trong khi đó, nhu cầu tìm mua nhà, mua căn hộ chung cư đạt đỉnh vào tháng 3/2024, tăng gần 60% so với cuối năm 2023 (tính riêng tại khu vực Hà Nội). Điều đó cho thấy nhu cầu mua nhà đất và mua nhà chung cư của người dân vẫn rất lớn.

Cũng theo các chuyên gia, trong năm 2024 là thời điểm nhiều dự án bất động sản ra mắt, chào bán với sản phẩm có giá dễ tiếp cận, chính sách thanh toán tốt. Trong khi đó, nhiều ngân hàng tung ra gói vay riêng cho lĩnh vực bất động sản với chính sách ưu đãi, là cơ hội cho người mua nhà để an cư, cho thuê hoặc tích lũy.

LPBank

Gói giải pháp

**VAY MUA NHÀ ĐẤT,
NHÀ DỰ ÁN**

Dành cho KHCN



LPBank hỗ trợ khách hàng vay mua nhà đất và nhà dự án với lãi suất vay chỉ từ 3,9%/năm.

Hiện thực hóa giấc mơ “an cư” với chính sách vay hấp dẫn

Chị Thanh Huyền, 38 tuổi, cư trú tại Hà Nội, chia sẻ rằng khi mua nhà, chị đặc biệt quan tâm đến lãi suất cho vay thấp, các ưu đãi về trả trước, quy trình và thủ tục vay đơn giản, cùng với hỗ trợ giải ngân nhanh chóng. Đây là những yếu tố quan trọng giúp chị đánh giá và lựa chọn ngân hàng phù hợp với nhu cầu tài chính của mình. Sau khi khảo sát, chị Huyền quyết định chọn gói vay mua nhà đất và nhà dự án của Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank).

Theo đó, khách hàng vay vốn mua nhà tại LPBank sẽ được hưởng lãi suất là 3,9%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 3 tháng. Các kỳ hạn dài hơn, lãi suất ưu đãi giao động từ 4,9 – 5,9%/năm, thời gian cho vay tối đa lên tới 35 năm. Bên cạnh đó, LPBank cũng ưu đãi miễn phí trả nợ trước hạn đối với từng lựa chọn gói vay của khách hàng, chính sách trả nợ linh hoạt, phù hợp với thu nhập và tài chính của khách hàng.

Theo đánh giá, gói cho vay mua nhà của LPBank có mức lãi suất cạnh tranh, bám sát thị trường và đáp ứng nhu cầu thực tế. Với chính sách này, người mua nhà hoàn toàn an tâm khi không lo áp lực trả nợ tiền gốc trong các năm, phương thức trả gốc trước hạn đều đặn, linh hoạt mà không mất thêm phí. Đây cũng là ưu điểm và lợi thế để người mua nhà chủ động về tài chính, ổn định cuộc sống.

Đặc biệt, gói vay mua nhà của LPBank có hạn mức lên tới 1.000 tỷ đồng, được triển khai từ nay đến hết ngày 30/9/2024. LPBank hỗ trợ thủ tục vay đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng giúp người mua nhà sớm hiện thực hóa giấc mơ an cư. Tìm hiểu thông tin về gói vay tại:

<https://lpbank.com.vn/khach-hang/goi-giai-phap/>.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/lpbank-ho-tro-khach-hang-vay-mua-nha-dat-va-nha-du-an-voi-lai-suat-vay-chi-tu-39nam>